

KẾ HOẠCH

thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây viết tắt là *Kết luận 50*), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt, nắm vững các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là *Nghị quyết 18*), Kết luận 50, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Cụ thể hóa các nội dung của Kết luận 50 của Bộ Chính trị thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh; đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện tại Đảng bộ tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua, bảo đảm thực

chất, hiệu quả, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình thực hiện, cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới; đồng thời sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, vướng mắc để đạt mục tiêu đề ra.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Giao các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị, địa phương (thực hiện thường xuyên).

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan báo chí, thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết 18, Kết luận 50, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết quả thực hiện tại Đảng bộ tỉnh (thực hiện thường xuyên).

2. Tăng cường nghiên cứu lý luận về mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phù hợp với cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và tình hình thực tế. Kịp thời sơ kết, tổng kết nghị quyết, chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, mô hình hệ thống chính trị cấp xã; cơ chế bảo đảm dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết các mô hình đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo hướng tinh gọn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức bảo đảm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; kiên quyết chuyển cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm những nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện. Sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; quy định về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp thực tiễn.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu sửa đổi các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; hướng dẫn ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy cụ thể hóa, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các ban đảng và văn phòng huyện ủy, thành ủy đảm bảo theo quy định, trong đó xác định rõ số lượng cấp phó của từng cơ quan (thực hiện khi có quy định của Trung ương).

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, huyện đảm bảo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Bộ Chính trị và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm cùng với khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của hệ thống chính trị làm cơ sở xác định biên chế của từng cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, gắn với đánh giá thực chất, xếp loại chính xác công chức, viên chức.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, Công văn số 4046-CV/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức (thực hiện khi có hướng dẫn của Trung ương).

5. Cụ thể hoá nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên

chức, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung... bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, liên thông. Tiếp tục phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền. Tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đều thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu rà soát, điều chỉnh Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử (theo quy định mới của Trung ương hoặc khi cần thiết).

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và Công văn số 2708-CV/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 770-QĐ/TU ngày 22/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền hoặc lòng ghép trong kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ (thực hiện hằng năm).

6. Hoàn thành rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Rà soát, điều chỉnh hợp lý chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với quy mô, dân số, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Có cơ chế, chính sách phù hợp đối với người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Chuẩn bị nguồn lực, có lộ trình phù hợp thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện, ban hành danh mục chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý và tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh (sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương).

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tỉnh và chính quyền các cấp (khi có quy định của Trung ương).

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (khi có quy định của Trung ương).

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố); quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (khi có quy định của Chính phủ); ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (hoàn thành trong Quý IV/2023); cụ thể hóa chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh (khi có quy định của Chính phủ).

7. Tiếp tục thực hiện mô hình trường ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Tiếp tục thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Văn phòng phục vụ chung cấp ủy cấp tỉnh, định kỳ tổ chức giao ban giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhân sự thực hiện nhiệm vụ lái xe, phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thanh tra của chính quyền các cấp; giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ đối với địa phương, cơ quan, đơn vị về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường giám sát hoạt động của các cấp chính quyền và

các cơ quan, đơn vị trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện hằng năm).

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh (thực hiện thường xuyên).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (**qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy**).

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các sở, ban, ngành và tương đương,
- Các ban đảng, VPTU, Báo Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh,
- CP.VPTU- C5,T,
- Lưu VPTU.

Đồng kính gửi:

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng,
- Vụ địa phương III, BTCTW.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

**□
HỒ THANH SƠN**